

Số: /BC-UBND

Cẩm Nhượng, ngày tháng năm 2023

## BÁO CÁO

### Kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2023

Thực hiện Công văn chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2023, Ủy ban nhân dân xã Cẩm Nhượng báo cáo nội dung cụ thể như sau;

#### **I. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng**

Ngày 08 tháng 4 năm 2023 Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Kế hoạch số 52/KH- về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2023.

Trên cơ sở các văn bản triển khai của Sở Nội vụ và ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên, Ủy ban nhân dân xã đã triển khai nghiêm túc đến các ban ngành và các đơn vị thôn.

#### **II. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng**

Để đáp ứng yêu cầu trong công tác cải cách hành chính nhà nước, hoàn thiện các tiêu chuẩn về trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định đối với cán bộ, công Trong năm 2023 Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công chức theo quy định; tạo mọi điều kiện để đội ngũ cán bộ công chức được tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng do tỉnh huyện tổ chức theo các hình thức khác nhau, từ đó đội ngũ cán bộ của xã từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, đồng thời phát triển năng lực theo hướng toàn diện, chuyên sâu, nâng cao năng lực quản lý hành chính đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới, kết quả cụ thể như;

##### **1. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng**

Căn cứ tình hình thực tế UBND xã đã chọn cử 3 đồng chí cán bộ, công chức tham gia lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, 12 lượt cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn sử dụng phần mềm, 30 lượt cán bộ tham gia các lớp tập huấn liên quan đến chuyên môn công tác, các cuộc điều tra thống kê.

##### **Đánh giá kết quả đạt được và nguyên nhân**

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đã bám sát theo quy hoạch cán bộ và kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm; chuyên ngành đào tạo gắn với chức danh đang phụ trách hoặc chức danh được quy hoạch.

Chất lượng cán bộ, công chức cấp xã từng bước được nâng lên góp phần nâng cao năng lực công tác, thay đổi phong cách làm việc theo hướng tích cực, đáp ứng được yêu cầu quy hoạch cán bộ.

**\*Nguyên nhân:** Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ trong việc xây dựng quy hoạch cán bộ, triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và đầu tư kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Cán bộ công chức đã nhận thức được việc tham gia đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức là điều kiện để chuẩn hoá cán bộ đương chức và cán bộ được quy hoạch.

## **2. Tồn tại hạn chế**

Năng lực làm việc của một số ít cán bộ, công chức còn hạn chế, chưa đáp ứng những yêu cầu đặt ra ngày càng cao đối với cán bộ, công chức. Công tác đào tạo chưa được thường xuyên nên chất lượng, hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng nhìn chung chưa cao.

Nguồn kinh phí của xã còn khó khăn nên chưa thường xuyên bố trí kinh phí để hỗ trợ cán bộ, công chức.

## **III. Kiến nghị đề xuất**

Để đáp ứng nhu cầu thực tế của công việc đề nghị cơ quan cấp tỉnh và UBND huyện tăng cường việc mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp xã nhất là việc sử dụng các phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin, bồi dưỡng kỹ năng làm việc.

Quan tâm hỗ trợ địa phương bổ sung nguồn ngân sách cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2023 của UBND xã Cẩm Nhung./.

### **Nơi nhận;**

- Phòng Nội vụ huyện Cẩm Xuyên;
- TT Đảng uỷ-UBND xã;
- Lưu VP,UB.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hoàng Trung Kiên**